

นางสาว  
ดูปลงนาม  
1801ก. 64

นาง. พระพุทธศาสนา จ.ราชบุรี  
เลขที่ 412  
วันที่ 17 มี.ค. 2568  
เวลา 16.33 น.  
ผู้อำนวยการ องค์ส่งเสริมฯ

ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  
เลขที่ 004445  
วันที่ 14 มี.ค. 2568  
เวลา



# ด่วนที่สุด

ที่ สผ ๐๐๑๙.๐๖/๒๕๖๑

คณะกรรมการการศาสนา  
ศิลปะและวัฒนธรรม  
สภาผู้แทนราษฎร  
ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้คณะกรรมการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่และอำนาจกระทำการพิจารณาขอรับหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการอุปถัมภ์ ทำนุบำรุง และคุ้มครองศาสนาและโบราณสถาน การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมประชาธิปไตย ภูมิปัญญาชาวบ้าน เอกลักษณะ แบบวิถีชีวิตไทย และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และนับตั้งแต่สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติตั้งคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นมา คณะกรรมการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการร้องเรียนให้ช่วยติดตามและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตใช้ที่ดินของรัฐเพื่อสร้างศาสนสถานหรือทำประโยชน์ทางศาสนาและการพิสูจน์สิทธิที่ดินของวัด ซึ่งจากการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการพบว่า การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐเพื่อสร้างศาสนสถานหรือทำประโยชน์ทางศาสนา จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตใช้ที่ดิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานในหลายกระทรวง รวมทั้งพระสงฆ์และประชาชนที่ประสงค์จะสร้างและตั้งวัดขาดความเข้าใจในกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และขั้นตอนการขออนุญาต ที่ถูกต้อง และปัญหาการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีความเห็นที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความล่าช้า และมีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการเป็นจำนวนมาก จนนำมาสู่การเสนอแนะให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล) พิจารณามอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอข้อมูลและความเห็นต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอให้คณะรัฐมนตรีมีการขยายเวลาผ่อนผันให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้เพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ซึ่งได้เห็นชอบอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้

๑. ผ่อนผันให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต และยังไม่ไต่ยื่นคำขออนุญาตในระยะเวลาที่กำหนดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ (เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในกรณีที่ยังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (เรื่อง ขอยกขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓) สามารถยื่นคำขออนุญาตได้ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติในครั้งนี้ (ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๘) โดยโครงการที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐจะขอยื่นคำขออนุญาตดังกล่าวข้างต้นได้ จะต้องเป็นโครงการที่ได้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เท่านั้น และให้ทุกส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการยื่นคำขออนุญาต

เข้าทำประโยชน์...

เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในกำหนดเวลาข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยไม่ต้องจัดสรรงบประมาณ ค่าปลูกป่าทดแทนตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ (เรื่อง ขอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง การดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า)

๒. อนุมัติให้คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นผู้อนุญาตให้ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (Zone C) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และคำขออนุญาตที่ได้รับการผ่อนผันตามข้อ ๑ ใช้พื้นที่หรือเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (Zone C) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๕ (เรื่อง การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ (เรื่อง ผลการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มเติม)

๓. ผ่อนผันให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และคำขออนุญาตที่ได้รับการผ่อนผันตามข้อ ๑ ใช้พื้นที่หรือเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าไม้ที่กำหนด เป็นเขตกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ ได้ โดยไม่ต้องเสนอขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการ ห้ามใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ เป็นรายการอื่นอีก ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดังกล่าวปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม รายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Accounting Report : EAR) กำหนด และต้องปฏิบัติตาม มาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ อย่างเคร่งครัด

๔. ผ่อนผันให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ยื่นคำขออนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และคำขออนุญาต ที่ได้รับการผ่อนผันตามข้อ ๑ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเข้าไปปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่ตามคำขออนุญาตที่ยื่นไว้ตามแต่กรณี สามารถของงบประมาณและเข้าไปดำเนินการดังกล่าวได้

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันบัญชีจำนวนที่פקสงฆ์ที่ยังไม่ได้ยื่นขอ อนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีจำนวนรวม ๑,๓๑๒ แห่ง แบ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ทับซ้อนที่ป่าไม้ จำนวน ๕๕๑ แห่ง ที่ป่าไม้ จำนวน ๒๕๓ แห่ง และที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๕๐๘ แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อให้ที่פקสงฆ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ แต่ยังไม่ได้ยื่น คำขออนุญาต สามารถยื่นคำขออนุญาตผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๘) คณะกรรมการจึงขอ ความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ก่อนได้รับอนุญาตและยังไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตภายในระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้แก่คณะกรรมการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะสงฆ์ในจังหวัดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน  
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นางเทียบจุฑา ขาวขำ)

ประธานคณะกรรมการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักกรรมาธิการ ๓

กลุ่มงานคณะกรรมการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๐๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ religion@parliament.go.th